

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทงค์ หลักแหลม	ประธานสภา	ทงค์ หลักแหลม
๒	นายจำรัส ช้างพลาย	รองประธานสภา	จำรัส ช้างพลาย
๓	นางสาวฉนวนวรรณ จันทร์สุข	ส.อบต. หมู่ ๑	ฉนวนวรรณ จันทร์สุข
๔	นางจรัสศรี อนันต์หลาย	ส.อบต. หมู่ ๑	จรัสศรี อนันต์หลาย
๕	นายกิตติ ดอกนางแย้ม	ส.อบต. หมู่ ๒	กิตติ ดอกนางแย้ม
๖	นางสาวธนกานต์ รอดหลัก	ส.อบต. หมู่ ๒	ธนกานต์ รอดหลัก
๗	นายอำนาจ หลักแหลม	ส.อบต. หมู่ ๓	อำนาจ หลักแหลม
๘	นายสาโรจน์ ทับเพียร	ส.อบต. หมู่ ๔	สาโรจน์ ทับเพียร
๙	นางสายใจ ปานอัน	ส.อบต. หมู่ ๕	สายใจ ปานอัน
๑๐	นางยุพา แซ่บู๊	ส.อบต. หมู่ ๕	ยุพา แซ่บู๊
๑๑	นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์	ส.อบต. หมู่ ๖	สมศักดิ์ บรรลือทรัพย์
๑๒	นายสุภชัย อ่อนละมูล	ส.อบต. หมู่ ๖	สุภชัย อ่อนละมูล
๑๓	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภาฯ	ชวลิต สังข์สน

ผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัย แสงหิรัญภาดา	นายก อบต.	ชัย แสงหิรัญภาดา
๒	นายไพรัช ม่วงไหมทอง	รองนายก อบต.	ไพรัช ม่วงไหมทอง
๓	พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส	รองนายก อบต.	พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส
๔	นายถกล เพียรชนะ	เลขานุการนายก อบต.	ถกล เพียรชนะ

พนักงาน / ข้าราชการ/ผู้นำชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวพรทิพย์ ทรัพย์สนอง	นักวิชาการสาธารณสุข	พรทิพย์ ทรัพย์สนอง
๒	นางอุษา อนันต์หลาย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	อุษา อนันต์หลาย
๓	นายบรรจง สีสุกใส	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	บรรจง สีสุกใส
๔	นายปิยะวุฒิ แก้วสว่าง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ปิยะวุฒิ แก้วสว่าง
๕	นายณรงค์ สำแดงเดช	เกษตรอำเภอบ้านลาด	ณรงค์ สำแดงเดช
๖	นางฉวีวรรณ ม่วงปรังค์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ	ฉวีวรรณ ม่วงปรังค์
๗	นางสาวอรรวรรณ ชุมวงศ์	พัฒนาการประจำตำบลสมอพลือ	อรรวรรณ ชุมวงศ์
๘	นางสาวรมิตา เชิดขำนาญ	หัวหน้าสำนักปลัด	รมิตา เชิดขำนาญ
๙	นายโสภณ หลักแหลม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	โสภณ หลักแหลม
๑๐	นายอนัส เทศกลิ่น	กำนันตำบลสมอพลือ	อนัส เทศกลิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๑	นาย นพพล พราหมณ์ฤกษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	นพพล พราหมณ์ฤกษ์
๑๒	นาง ชุติพร เลาะห์สัมพันธพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ชุติพร เลาะห์สัมพันธพร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙**

**เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙**

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่อยู่ในมือทุกท่าน ใครจะขอแก้ไข ขอเชิญได้ ถ้าไม่มีใครขอแก้ไข ขอมติที่ประชุม รับรองด้วย

ที่ประชุม

รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒**

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

เลขานุการสภาฯ

ตามที่สภาได้มีการพิจารณาแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑) ไปแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๓) วรรคสองการเพิ่มเติมแผนให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมให้สภาเห็นชอบก่อน แล้วจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ สำหรับแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมในครั้ง นี้ คือ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง**

**แนวทางที่ ๑ จัดบริการสาธารณสุขปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน**

ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียด แผนฯ เพิ่มเติม มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ ๕ และโครงการจัดทำป้ายชอย สมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก

ในส่วนของแผนฯ เพิ่มเติม การจัดทำป้ายชอย เสนอให้ทำครบทุกชอย

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอแนะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

ประธานสภาฯ

**เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒)**

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้พิจารณาทบทวนแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒) ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่านไปพร้อม ๆ กัน

ที่ประชุม

ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒) เรียงตามรายชื่อ ตั้งแต่ต้นจนจบ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้สอบถามเสนอแนะรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะขอความเห็นชอบต่อสภา

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ เพราะว่าเป็นนี้ไม่ได้ดำเนินการ

เลขานุการสภาฯ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หน่วยงานที่ตรวจสอบ มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของ อบต. ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือสามฝ่ายระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ซึ่งบอกว่าท้องถิ่นสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรค แต่การดำเนินการบริการฟรีตามหลักเกณฑ์ยังไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ นอกจากการบริการของปศุสัตว์ และได้แต่สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ

นายจรัส ช่างพลาย

กล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ขอให้เป็นกล้องที่สะท้อนแสง สามารถเห็นเหตุการณ์ในกลางคืนได้ และให้ติดตั้งทุกหมู่บ้าน

นายอำนาจ หล้าแหลม

โครงการจัดทำถนนที่สาธารณะบริเวณบ้าน ด.ต.มาน ยังไม่เห็นมีในแผนฯ ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอมาจากหมู่บ้าน และขอเพิ่มเติมแผนในการศึกษาดูงานของสมาชิกผู้นำชุมชน

เลขานุการสภาฯ

อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๑ ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๓๖

นายอำนาจ หล้าแหลม

รายละเอียดตัวโครงการสถานที่ ให้แก้ไขจุดเริ่มต้นเป็นจากซอยบ้าน ด.ต.มาน - ที่นางเสอ อี้ สำราญอยู่ เนื่องจากถนนไม่สามารถเชื่อมต่อถึง ซอย ๔

นายกิตติ ดอกนางแย้ม

การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนาพราหมณ์หายไป

นายก อบต.

การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ให้ไปสอบถามผู้ต้องการใช้น้ำให้ชัดเจน เนื่องจากถ้ามีการขยายไปแล้ว ไม่มีคนใช้หรือมีคนใช้น้อย จะไม่คุ้มกับงบประมาณ

- เกษตรอำเภอบ้านลาด จากการดูแผนที่ ด้านการเกษตร ดูแล้วครอบคลุมดี แต่เนื่องจากตำบลสมอพลือ เป็นเขตติดต่อเมืองที่ความเจริญคล้าย ๆ นนทบุรีกับกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นเรื่องที่จำเป็นและควรมีตลาดจำหน่ายสินค้าการเกษตรปลอดภัย ส่วนตอนนี้ทางเกษตรมีการผลิตข้าวแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลผลิต ประกอบด้วยตำบลไร่มะขาม หนองกระเจ็ด ถ้ำรงค์ ท่าเสนและสมอพลือ
- พัฒนาการประจำตำบล การดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาลให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด สำหรับตำบลสมอพลือหมู่บ้านนาพะนังเป็นหมู่บ้านต้นแบบ และในวันที่ ๘ กรกฎาคม เชิญผู้นำ หมู่บ้านละ ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากนั้นพัฒนาชุมชนก็จะเข้าหมู่บ้านประชุมอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ ๓๒ คน
- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- กำนันอนันต์ เทศกลั่น ขอเสนอให้สมาชิกได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะอยากให้มีการตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ จัดตั้งสูบน้ำจากน้ำเพชรบุรีมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร ซึ่งได้คุยกับสหกรณ์ผู้ใช้เขต ๔ ในเบื้องต้นแล้ว ขอให้ อบต. สนับสนุนการดำเนินงานต่อไป
- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒) โปรดยกมือขึ้น
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕**  
ประธานสภาฯ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
- เลขานุการสภาฯ ด้วยผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ
๑. เป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ๑ เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณขอตั้ง ๙๘,๐๐๐ บาท
  ๒. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ ตามมาตรฐาน มอก. งบประมาณขอตั้ง ๖,๐๐๐ บาท
  ๓. ค่าจัดซื้อตู้เก็บหนังสือ เป็นตู้ไม้อัด ๒ ชั้น งบประมาณขอตั้ง ๓,๕๐๐ บาท
- และขอโอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างรั้วสำนักงานงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนเพิ่ม ๘๖,๐๐๐ บาท เป็น ๒๓๖,๐๐๐ บาท
- เนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนรายละเอียดของงาน ตามประมาณการที่อยู่ในมือสมาชิกทุกท่าน และขออนุมัติโอนแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. จำนวน ๖๑,๑๐๐ บาท

และขอโอนลดจากแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร  
รายการแปลงสาธิตพืชผัก ๓๐,๐๐๐ บาท  
รายการป้องกันโรคระบาดในพืช ๕๐,๐๐๐ บาท  
รายการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ค่าใช้จ่ายรายการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ๒๒,๔๐๐ บาท  
เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ  
ส่วนการโอนรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เป็นอำนาจของสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจง รายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย  
ใหม่ และโอนเพิ่มเติม สมาชิกท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ผู้ใดเห็นสมควรขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ และโอนเพิ่มเติม ตามรายละเอียด  
ข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ

## **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม**

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

เลขานุการสภาฯ ด้วยผู้บริหารเสนอขออนุมัติสภาฯ ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปดำเนินการโครงการ  
ซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ ๕ ดาดใหม่ ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร  
กันคลองกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร  
ซ่อมแซมตาดเก่า ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  
๓๒๙,๗๐๐ บาท และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ และตามหนังสือ พบ ที่ ๐๐๒๓๑๑ /ว ๑๕๗๒ ลงวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ให้ตรวจสอบเงินสะสมที่นำไปใช้ใน  
ปัจจุบัน โดยให้สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๓ เดือน สำรอง  
จ่ายกรณียังไม่ได้รับเงินอุดหนุน เป็นค่าบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประมาณ ๒ เดือน สำรองไว้ใช้จ่าย  
กรณีเกิดสาธารณภัย ร้อยละสิบของยอดเงินสะสม และให้กระทำได้เฉพาะโครงการ  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้  
กิจการที่เข้าไปเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้พิจารณาการ  
สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกี่ยวกับการ  
ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำอุปโภค บริโภค ส่งเสริมการ  
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้ยางพาราและเป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถ

